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Stjórnarfundur STÍ haldin á Teams. Fundur hefst kl. 12:00 

Fundarritari: Magnús Ragnarsson 

 

Mæ#r eru: 
Halldór Axelsson, Guðmundur kr. Gíslason, Magnús Ragnarsson, Jórunn HarðardóIr, Sigurður Ingi 
Jónsson. 

Fundardagsskrá: 
 

1. Umsókn í afrekssjóð 

Farið yfir umsókn í afrekssjóðs. Framkvæmdastjóri og formaður hafa unnið við umsóknir og 
er hún Olbúin. Um er að ræða heimsmeistaramóOn. SóR er um fyrir þá aðila sem hafa 
uppfyllt skilyrði Ol móta erlendis og flokkast sem afreksflokki. Farið yfir nýR skipulag yfir 
afreksmál hjá ÍSÍ. Nýmæli eru að félög eru flokkuð í afrekssambönd og þróunarsambönd. 
Gerð er krafa umstarfshluZöll Ol að ná flokkun sem afrekssamband. 

Farið yfir heilbrigðisteymið. Eins og er, er Róbert Pak skráður sálfræðingur STÍ. Anne Grete 
Jeppesen sér um sálfræði teymi  og GauO Grétarsson einnig. Það er sjúkraþjálfun í þessu 
teymi. Þar er um að ræða verktakavinnu og er þörf á því. ÞeRa er svokallað fagtæmi. 

Farið yfir afreksmótum og mikilvægi þess að sinna því. RæR um kaup á rafeindabúnað Ol 
æfinga með yngra fólk og er verið að sækja um styrki fyrir því. 

SóR er um styrki fyrir öllum stórmótum, eða samtals 12 mót. Einnig er verið að skoða að 
bæta við mótum eins og grand prix mót en það er í vinnslu. 

Hákon er eini keppandin sem á möguleika á ólympíuleikum þar sem 50m prone er ekki 
olympísk grein núna. 

RæR um kvótaplás og „wildcard“ varðandi skeet. Það eru þrír keppendur sem eru með MQS 
lágmark Ol að koma Ol greina og er Hákon sá sterkasO edir síðasta emabil. 

Framvkæmdastjóri fer yfir fárhagsyfirliOð sem hljóðar uppá 31 milljón, 16 kæmu frá STÍ og 
15 kæmu frá afrekssjóði. 

Farið yfir að það verða færri mót 2024 þar sem það er olympíuár. 

RæR um launamenn og verktakar hjá STÍ: 
Guðmundur Kr. Gíslason 
Halldór Axelsson 



Róbert Pak 
Anne Grete Jeppersson 
Sálfræðingur sem ÍSÍ Olvísar. 
Sjúkraþjalfi sem kemur nýr inn. 

Það verða breyOngar á hópnum fyrirhugaðar.  

Heildarföldi stöðugilda hjá STÍ er 1,2. 
 

Samþykkt samhljóða að senda styrkumsókn inn. 

2. Íþró3a-karl-kona ársins 2023 

Farið yfir íþróRamann ársins.  
Stjórn sammála um val á íþróRamönnum ársins. 

3. Önnur mál  
Farið yfir mælitæki fyrir riffilgreinar. Einhver tæki Ol hjá STÍ. 
RæR um að STÍ komi sér upp lágmarksbúnaði fyrir allar greinar Ol prófanir á búnaði á mótum. 

RæR um skoZimi fatlaðra og flokkunarkerfi. 

Sigurður fer yfir vefmál og verðkönnun.  

Jórunn sat formannafundinn fyrir hönd STÍ og fór yfir helstu mál þar. 

 

Fundi sliOð 13:20 

 


